



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาบุคลากร โทร ๓๒๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๗.๓/ว ๑๖๕

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมงาน การจัดโครงการ Shared Vision ๒๐๑๓ (อบรมพนักงานใหม่)

เรียน คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง /  
ประธานสภาคณาจารย์

ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาการจัดโครงการ Shared Vision ๒๐๑๓ (อบรมพนักงานใหม่) และที่ประชุมมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัย ชี้แจงรายละเอียด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย นโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สวัสดิการอื่นๆ ที่บุคลากรพึงได้รับ เส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ และให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ประชุมมีข้อแนะนำให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ เตรียมข้อมูล เพื่อเป็นวิทยากรในโครงการ Shared Vision ๒๐๑๓ ดังนี้

๑. แนวปฏิบัติด้านกฎ ระเบียบ ที่ควรทราบ เช่น การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เป็นต้นผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง
๒. สิทธิประโยชน์ของบุคลากร เช่น สิทธิการลา การลาศึกษา เป็นต้น ผู้รับผิดชอบ คือ กองการเจ้าหน้าที่
๓. สวัสดิการที่พึงทราบ เช่น บ้านพัก และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น ผู้รับผิดชอบ คือ กองอาคารและสถานที่ และกองสวัสดิการ

เพื่อให้การจัดโครงการ Shared Vision ๒๐๑๓ (อบรมพนักงานใหม่) เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานในการจัดทำโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สนอ.๕ ชั้น๕ สำนักงานอธิการบดี เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการจัดโครงการฯ

อนึ่ง หากท่านพิจารณาแล้วเห็นว่า มีหัวข้ออื่นที่บุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ Shared Vision ควรทราบเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นแล้ว ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดมายัง งานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หรือสามารถแจ้งได้ในการประชุม เตรียมงาน ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(อาจารย์ ดร.พิชญ์สุตา ตั้งตระกูล)

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้